



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มเสริมสร้างวินัยฯ โทร ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๑๔
ที่ สธ.๐๒๑๘.๐๓๑/ ๗ ๒๗๗๐๓ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าศูนย์
ผู้อำนวยการกลุ่มและหัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามบันทึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๔/ว ๔๑๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตาม มาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุก เพื่อป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษจากผู้บริหาร ๔ มาตรการสำคัญ ได้แก่ มาตรการการใช้ธรรมาภิบาล มาตรการการเบิก ค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา และมาตรการการจัดหา พัสดุ โดยให้แต่ละหน่วยงานกำหนดมาตรการของหน่วยงานเพื่อป้องกันการทุจริตและกระทำผิดวินัย ทั้ง ๔ มาตรการ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และหากพบการกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิด และทางอาญา อย่างเคร่งครัด โดยรายงานผลการดำเนินการ งวด ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามลำดับ ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอให้แต่ละหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตาม มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดทางวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัด งวด ๑๒ เดือน โดยแต่ละ แห่งตัดยอดรายงาน ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ รวบรวมส่งกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ภายใน วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ พร้อมทั้งส่งไฟล์รายงานมาที่ easy.work@outlook.com ตามแบบรายงานที่ส่งมา ด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

(นายสมศักดิ์ อรรถศิลป์)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ด่วนมาก

ที่ สธ ๐๒๑๘.๐๓๑/ ๐๒๕๗๗



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป
อ้างอิง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๔/๓๙๐๒ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้หน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดำเนินการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุก เพื่อป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษจากผู้บริหาร ๔ มาตรการสำคัญ ได้แก่ มาตรการการใช้อัตรราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา และมาตรการการจัดหาพัสดุ โดยให้แต่ละหน่วยงานกำหนดเป็นมาตรการของหน่วยงาน เพื่อป้องกันการทุจริตและกระทำผิดวินัย ทั้ง ๔ มาตรการและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตาม มาตรการอย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ความรับผิดชอบละเมิด และทางอาญา อย่างเคร่งครัด โดยรายงานผลการดำเนินการงวด ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอให้แต่ละหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตาม มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัด งวด ๑๒ เดือน โดยแต่ละแห่ง ตัดยอดรายงาน ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมส่งสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ พร้อมทั้งส่งไฟล์รายงานมาที่ easy.work@outlook.com ตามแบบรายงานที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๔๑๗

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๕๘๙

แบบรายงานการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ งวด ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ จังหวัด.....

มาตรการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ จำนวนคน	วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศ มาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด และทางอาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตาม มาตรการ	หมายเหตุ
๑. มาตรการการใช้รถราชการ
๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน
๓. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนา
๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ

พร้อมส่งไฟล์รายงานมาที่ easy.work@outlook.com